

## HƯỚNG DẪN

### Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018)

-----

Thực hiện Hướng dẫn số 61-HD/BTGTW, ngày 13 tháng 4 năm 2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương và sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018), Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ hướng dẫn công tác tuyên truyền như sau:

#### I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tuyên truyền sâu rộng, làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc ý nghĩa của Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và vị trí, vai trò, tác dụng to lớn của phong trào thi đua yêu nước; khẳng định giá trị và sự vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước qua từng giai đoạn cách mạng của Đảng và nhân dân ta, từ đó củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước.

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội trong các phong trào thi đua và công tác thi đua - khen thưởng; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn, ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và kế hoạch 5 năm 2016 - 2020.

- Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm bảo đảm đúng định hướng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, gắn với việc tuyên truyền kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và tuyên truyền kỷ niệm các sự kiện lịch sử, chính trị, các hoạt động lớn của đất nước, của tỉnh, của các địa phương, các ban, ngành, đoàn thể; tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

#### II- NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

##### 1- Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa to lớn của Lời kêu gọi thi đua ái quốc, khẳng định Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày càng thấm sâu vào mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam, biến thành sức mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng của Đảng và nhân dân ta.

- Tuyên truyền nội dung, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam, trong đó nhấn mạnh giá trị trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; khẳng định và làm rõ sự vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong vận dụng tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở từng giai đoạn cách mạng của Đảng và nhân dân ta 70 năm qua, nhất là trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc và hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước.

- Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua - khen thưởng, về kết quả tổ chức phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng ở các cấp, các ngành, chỉ rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập, nguyên nhân, từ đó kiến nghị, đề xuất giải pháp thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, quyết định về công tác thi đua - khen thưởng: Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về *tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng*; Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ *Về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 05 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng*; Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 23/01/2018 của Ban Bí thư về *đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)*. Chú trọng tuyên truyền về phát huy vai trò trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước hiện nay, nhất là đối với 3 phong trào thi đua trọng tâm: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”.

- Tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, các điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” trong các phong trào thi đua, trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng thời tăng cường tuyên truyền, đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, phủ định ý nghĩa của Lời kêu gọi thi đua ái quốc và giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước.

- Phản ánh kịp thời các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc ở các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, như: Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và biểu dương, tôn vinh các “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”, “Anh hùng lao động” qua các thời kỳ, các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu sau hơn 30 năm đổi mới; Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn đối với phong trào thi đua yêu nước hiện nay (do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức); Triển lãm ảnh “Bác Hồ với các phong trào Thi đua

yêu nước" và phát hành cuốn sách ảnh "70 năm thi đua yêu nước" (do Thông tấn xã Việt Nam tổ chức); Gặp mặt các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, qua các thời kỳ do tỉnh tổ chức (dự kiến vào cuối tháng 5/2018) và các hoạt động phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc của các cấp, các ngành, đơn vị.

## **2- Hình thức và tài liệu tuyên truyền**

- *Hình thức tuyên truyền:*

+ Các chi bộ tổ chức sinh hoạt, thảo luận chủ đề 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

+ Tuyên truyền tại hội nghị báo cáo viên, các cuộc họp, sinh hoạt đoàn thể chính trị - xã hội...; trên các phương tiện thông tin đại chúng, bản tin, trang thông tin điện tử của các sở, ngành, địa phương.

+ Tuyên truyền trực quan, hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, thông tin cổ động, triển lãm và các hình thức phù hợp khác.

- *Tài liệu tuyên truyền:*

+ Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 11/6/1948.

+ Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (sẽ gửi sau).

+ Bản tin Thông báo nội bộ số tháng 6/2018.

+ Các tài liệu khác có liên quan tới hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc do các cơ quan truyền thông Trung ương và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành.

## **III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

**1- Ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh** tham mưu cho cấp uỷ xây dựng kế hoạch, đôn đốc, kiểm tra công tác tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc ở địa phương, đơn vị đảm bảo thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm.

**2- Ban Thi đua khen thưởng tỉnh** phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng chuyên đề sinh hoạt chi bộ, đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Chủ động cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm, các phong trào thi đua yêu nước, những tấm gương người tốt, việc tốt, các tập thể, cá nhân điển hình trong các phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực.

**3- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch** chỉ đạo hệ thống văn hoá thông tin các cấp, các đơn vị trực thuộc tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao, thông tin cổ động, triển lãm và các hoạt động tuyên truyền trực quan (treo

cờ, băng rôn, khẩu hiệu) tại các khu trung tâm, các tuyến phố chính, trụ sở các cơ quan, doanh nghiệp...; thời gian từ ngày 7/6/2018 đến hết ngày 13/6/2018.

**4- Sở Thông tin và Truyền thông** chỉ đạo Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, Thành phố làm tốt công tác tuyên truyền; tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Bảng tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh.

**5- Các cơ quan thông tin đại chúng** mở chuyên trang, chuyên mục, phát thông điệp tuyên truyền về đợt kỷ niệm. Tăng thời lượng, tần suất tin, bài (phóng sự)... tuyên truyền về những kết quả đạt được thời gian qua và các gương điển hình trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước...

Báo Thái Bình có xã luận, chuyên trang; Đài Phát thanh - Truyền hình Thái Bình có phóng sự vào dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; tiếp sóng trực tiếp Lễ kỷ niệm cấp quốc gia từ Đài Tiếng Nói Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam; phát Phim tài liệu về 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc do Hãng phim tài liệu và Khoa học Trung ương thực hiện; phát thanh, truyền hình chương trình Gặp mặt các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, qua các thời kỳ do tỉnh tổ chức theo kế hoạch của Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh.

#### IV- KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Thi đua lập thành tích chào mừng 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)!

2. Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua!

3. Người người thi đua, ngành ngành thi đua vì sự phát triển bền vững của đất nước và hạnh phúc của nhân dân!

4. Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018!

5. Thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

6. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

7. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

8. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

9. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

#### Nơi nhân:

- Ban Tuyên giáo TW
- Thường trực Tỉnh ủy
- Các cơ quan liên quan (mục III);
- Các đồng chí lãnh đạo Ban, PTT-BC-XB;
- Lưu VP Ban.

} để báo cáo

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN



Văn Thanh

## LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Mục đích thi đua ái quốc là:

Diệt giặc đói,

Diệt giặc dốt,

Diệt giặc ngoại xâm.

Cách làm là: dựa vào:

Lực lượng của dân,

Tinh thần của dân, để gây:

Hạnh phúc cho dân.

Vì vậy bốn phận của người dân Việt Nam, bất kỳ sĩ, nông, công, thương, binh; bất kỳ làm việc gì, đều cần phải thi đua nhau:

Làm cho mau,

Làm cho tốt,

Làm cho nhiều.

Mỗi người dân Việt Nam, bất kỳ già, trẻ, trai, gái; bất kỳ giàu, nghèo, lớn, nhỏ, đều cần phải trở nên một chiến sĩ tranh đấu trên mặt trận: Quân sự, Kinh tế, Chính trị, Văn hóa. Thực hiện khẩu hiệu:

Toàn dân kháng chiến

Toàn diện kháng chiến

Trong cuộc Thi đua ái quốc, chúng ta:

Vừa kháng chiến,

Vừa kiến quốc.

Kết quả đầu tiên của thi đua ái quốc sẽ là:

Toàn dân đủ ăn đủ mặc,

Toàn dân biết đọc, biết viết,

Toàn bộ đội đầy đủ lương thực, khí giới,

Để diệt ngoại xâm,

Toàn quốc sẽ thống nhất độc lập hoàn toàn.

Thế là chúng ta thực hiện:

Dân tộc độc lập,

Dân quyền tự do,

Dân sinh hạnh phúc,

Ba chủ nghĩa mà nhà đại cách mạng Tôn Văn đã nêu ra.

Để đi đến kết quả tốt đẹp đó, tôi xin

Các cụ phụ lão thi đua đốc thúc con cháu hăng hái tham gia mọi công việc,

Các cháu nhi đồng thi đua học hành và giúp việc người lớn,

Đồng bào phú hào thi đua mở mang doanh nghiệp,

Đồng bào công nông thi đua sản xuất,

Đồng bào trí thức và chuyên môn thi đua sáng tác và phát minh,

Nhân viên Chính phủ thi đua tận tụy làm việc, phụng sự nhân dân,

Bộ đội và dân quân thi đua giết cho nhiều giặc, đoạt cho nhiều súng.

Nói tóm lại, ai cũng thi đua, ai cũng tham gia kháng chiến và kiến quốc.  
Phong trào sôi nổi.

Thi đua ái quốc sẽ ăn sâu, lan rộng khắp mọi mặt và mọi tầng lớp nhân dân, và sẽ giúp ta dẹp tan mọi nỗi khó khăn và mọi âm mưu của địch để đi đến thắng lợi cuối cùng.

Với tinh thần quật cường và lực lượng vô tận của dân tộc ta, với lòng yêu nước và chí kiên quyết của nhân dân và quân đội ta, chúng ta có thể thắng lợi, chúng ta nhất định thắng lợi.

Hỡi toàn thể đồng bào!

Hỡi toàn thể chiến sĩ!

Tiến lên!

*Hồ Chí Minh toàn tập, tập 5,  
Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2000, tr. 913-915.*